
สรุปโครงการที่เสนอระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 
จ านวน ๒ โครงการ 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ ส านัก รายละเอียดที่ขอปรับเปลี่ยน มติที่ประชุม 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริการจัดการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาสู่ระบบ
ราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
(สว ๐๐๒๐.๒๐/๕๒๐)  
ลว. ๒๕ ธ.ค. ๖๒) 

๔๕,๐๐๐ ส านักนโยบาย
และแผน 

- ส านักนโยบายและแผน เสนอเป็น
โครงการนอกแผนปฏิบัติราชการ มี
วัตถุประสงค์  เ พ่ือให้หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจ
ถึงแนวทางในการด าเนินการที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ และเตรียม
ความพร้อมส าหรับการประเมินสถานะ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการเป็น
ระบบราชการ ๔.๐ โดยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน ๒ ครั้ง  
- ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
- ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๓ โดยมี  ดร .  ธนาวิชญ์  จินดา
ประดิษฐ์ เป็นวิทยากร 
กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้บริหาร ผู้แทนรายหมวด ๆ ละ ๓ คน 
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 
๖๕ คน 
 

-  เสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ 
พิจารณาแล้ว (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒)  
อยู่ระหว่างเสนอต่อคณะกรรมการฯ   
เพื่อทราบต่อไป 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ ส านัก รายละเอียดที่ขอปรับเปลี่ยน มติที่ประชุม 
๒. โครงการอบรมเพ่ือสร้าง

ความรู้ ค ว าม เข้ า ใจแนว
ทางการจัดท าผลงานที่ใช้ใน
การประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้น 
(สว ๐๐๐๓.๐๓/๒๖๕  
ลว. ๒๐ ก.พ. ๖๓) 

๒๓,๐๐๐ ส านัก 
บริหารงานกลาง 

-  ส านักบริหารงานกลาง เสนอเป็น
โครงการนอกแผนปฏิบัติราชการ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการจัดท าผลงานที่ ใช้ ในการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้นให้กับข้าราชการรัฐสภา
สามัญ ต าแหน่งนิติกรช านาญการที่มี
คุณสมบัติ และอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ที่มีระยะเวลา
ครบประเมินแล้ว ก าลังมีระยะเวลาที่จะ
ครบประเมินภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๓ และมีเงินเดือน ๒๒,๑๔๐ บาท 
ขึ้นไป) จ านวน ๔๗ คน โดยมีนายอภิมุข 
สุขประสิทธิ์ เป็นวิทยากร และมีก าหนด
จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๓  

-  เสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ 
พิจารณาแล้ว (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)  
อยู่ระหว่างเสนอต่อคณะกรรมการฯ   
เพื่อทราบต่อไป 
 

 


